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เศรษฐกิิจ - หน้้า 5วัันอาทิิตย์์ทิ่� 10 มี่นาคมี พ.ศ.2567 ขึ้้�น 1 ค�ำ เดืือน 4 ปีีมีะโรง

รายงาน มหากาพย์์ถนนพระราม2
รัฐัรืัอเกณฑ์ใ์หญ่-่ลงดาบผู้้�รับัเหมา

ประเด็็นโครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 ที่่�ยืืด็เยืื�อ ที่่�ชาวเน็ต
หัวัไว คำนวณเวลาการก่อสร้างมายืาวนานกว่า 54 ปี ีกนิเวลา

กว่า 2 เที่่าในการสร้างพ่ระมิด็ สิ�งมหััศจรรยื์ของโลก ด็ูจะเปี็น
เรื�องตลกร้ายื ที่่�นอกจากจะแที่งใจผูู้้ใช้รถใช้ถนน ยืังเปี็นหัอกที่่�
พ่่งตรงไปียืังหัน่วยืงานที่่�รับผู้ิด็ชอบ ที่่�เก่�ยืวข้องที่่กกระที่รวง 
จนถึงระด็ับนายืกรัฐมนตร่

ในช่ว่งสัปัดาห์ท์ี่่�ผ่า่นมา ที่า่ที่ข่องรัฐับาล ต่อ่การั “เรัง่รัดั” การั
ก่อสัร้ัางถนนพรัะรัาม 2 ก็พอจะเห์็นถึงความต่ั�งใจจริัง โดย           
ห์น่วยงานห์ลกัอย่างกรัะที่รัวงคมนาคม โดยนายสุัรัยิะ จงึรัุง่เรัอืงกจิ 
รััฐมนต่รั่เจ้ากรัะที่รัวง ได้เปิดห์้องเรั่ยกปรัะชุ่มห์น่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง รัวมไปถึงผ่้้รัับเห์มาก่อสัรั้างบนถนนพรัะรัาม 2

“ตามที่่�เปี็นข่าวโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ด็ำเนิน
งานมานานจนได็้ชื�อว่าเปี็นถนน 7 ชั�วโคตร ขอช่�แจงว่าการ
ก่อสร้างบนถนนพระราม 2 เริ�มด็ำเนินการตั�งแต่ปีี 2513 และม่
การก่อสร้างขยืายืช่องจราจรมาอยื่างต่อเนื�องเพื�อแก้ปีัญหัาการ
จราจรติด็ขัด็”

ที่ั�งน่� ในปีัจจ่บันอยืู่ระหัว่างก่อสร้าง 3 โครงการ ปีระกอบ
ด็ว้ยื โครงการภายืใตก้ารด็แูลของการที่างพเิศษแหัง่ปีระเที่ศไที่ยื 
(กที่พ.) โครงการที่างพิเศษสายืพระราม 3 - ด็าวคะนอง จำนวน 
4 สัญญา, โครงการภายืใต้การด็ูแลของกรมที่างหัลวง (ที่ล.), 
โครงการที่างยืกระด็ับ ที่ล.35 บางขน่เที่่ยืน-เอกชัยื ระยืะที่าง 8.3 
กิโลเมตร จำนวน 3 สัญญา และโครงการที่างหัลวงพิเศษ
หัมายืเลข 82 เอกชัยื - บา้นแพว้ ระยืะที่าง 16.3 กโิลเมตร จำนวน 
10 สัญญา

โด็ยืได็้กำชับผูู้้รับเหัมาในโครงการก่อสร้างที่ั�งหัมด็น่�ใหั้แล้ว
เสรจ็ภายืในปี ี2568 ซึ่ึ�งผูู้ร้บัเหัมาสว่นใหัญร่บัปีากที่่�จะเรง่กอ่สรา้ง
ใหั้แล้วเสร็จภายืใน มิ.ยื.2568 

นายสุุริิยะยืนยันว่่า หากผู้้�ริับเหมาริายใดไม่ให�คว่ามริ่ว่มมือ
จะใช้�มาตริการิพิิจาริณาปรัิบลดช้ั�นไปจนขึ้้�นบัญชี้ดำ ซ้ึ่�งจะมี
ผู้ลต่อการิเขึ้�าริ่ว่มปริะม้ลโคริงการิในอนาคต และริ�ายแริง คือ
การิบอกเลิกสุัญญา จากที่ี�ผู้่านมามีแต่หลักเกณฑ์์พิิจาริณา      
ผู้ลงานผู้้�ริับเหมาที่ี�ผู้ลงานดี ก็จะปริับเพิิ�มช้ั�นไปจนสุ้่การิเป็น
ผู้้�ริับเหมาช้ั�นพิิเศษ

การรับลูกเด็ินเครื�องถนนพระราม 2 ของกระที่รวงคมนาคม 
เกิด็ขึ�นหัลังจากนายืเศรษฐา ที่ว่สิน นายืกรัฐมนตร่และรมว.คลัง 
สั�งการในเรื�องน่� ซึ่ึ�งตั�งคำถามว่า ถนนอะไรสร้างมา 54 ปีีแล้ว 
ปีัญหัามันม่ตลอด็เวลา เข้าใจว่าเมื�อ 10 กว่าปีีที่่�แล้ว นายืส่ริยืะ 
เปี็นรมว.คมนาคม ก็ม่การแก้ไขปีัญหัาพื�นที่่�ตรงบริ เวณ
บางข่นเที่่ยืน ที่่�เชื�อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก ซึึ่�งผูู้้รับเหัมา         
ที่ิ�งงาน ที่่านก็เปี็นคนไปีจัด็การและแก้ไข

“วันน่�ผู้่านมา 17-18 ปีี นายืส่ริยืะก็เว่ยืนมาเปี็นรมว.คมนาคม 
ที่่านคงจะต้องกลับไปีแก้ไขอ่ก มันเปี็นปีัญหัาที่่�เกิด็ขึ�นมา 50        
กว่าปีีแล้ว” นายืเศรษฐากล่าว

นอกจากน่� นายืกรฐัมนตรย่ืงัได็โ้พสตผ์ู้า่นแอพพลเิคชั�น X สั�ง
แก้ปีัญหัาถนนพระราม 2 โด็ยืระบ่ว่า “โครังการัก่อสัรั้างขนาด
ให์ญ่ต่่อ้งไดร้ับัการัควบคมุการักอ่สัรัา้งอยา่งเขม้งวด ไดม้าต่รัฐาน
และรัวดเรั็ว รััฐบาลได้ต่ิดต่ามและเรั่งรััดโครังการัก่อสัรั้างขนาด
ให์ญ่่ที่่�ล่าช่้าซึ่ึ�งสัรั้างปัญ่ห์าให์้กับผ่้้สััญ่จรัไปมา และนักที่่องเที่่�ยว 
ที่ำให์้ผ่้้ปรัะกอบการัสัองฝั่ั�งถนนเสั่ยโอกาสัในการัปรัะกอบอาช่่พ 
รัวมไปถึงก่อให์้เกิดมลพิษ กรัะที่บต่่อสุัขภาพพ่�น้องปรัะช่าช่น 
ถนนพรัะรัาม 2 ที่่�ก่อสัรั้างล่าช่้า ซึ่ึ�งกลายเป็นสัาเห์ตุ่ห์นึ�งที่ำให์้
นกัท่ี่องเที่่�ยวไปเที่่�ยวหั์วหิ์นกนันอ้ยลงนั�น ที่างกรัะที่รัวงคมนาคม
แจง้ว่าจะเรัง่แก้ไขปัญ่ห์าเพื�อให์ส้ัามารัถเดนิที่างไดส้ัะดวกขึ�นกอ่น
เที่ศกาลสังกรัานต่ท์ี่่�จะถงึน่� ผ่มจะต่ดิต่ามการัดำเนนิการัอย่างต่อ่

เนื�องเพื�อแก้ไขปัญ่ห์าความเดือดรั้อนให์้เรั็วที่่�สัุด พรั้อมที่ั�งจะ
กำกับด้แลมาต่รัการัการัจัดซึ่ื�อจัดจ้างให์้เข้มงวด โดยเฉพาะ
มาต่รัการัลงโที่ษผ่้้รัับเห์มาที่่�ที่ิ�งงานครัับ”

ขณะเด็่ยืวกัน ยืังได็้เร่ยืกนางแพตริเซึ่่ยื มงคลวนิช อธิิบด็่กรม
บัญช่กลาง มาหัารือเรื�องการด็ำเนินการตัด็เกรด็ผูู้้รับเหัมา อยื่าง
ที่่�เคยืบอกไปีวา่จะตอ้งมก่ารอพัเกรด็บรษิทัี่ผูู้ร้บัเหัมา และหัากผู้ล
งานไม่ด็่ แล้วไม่ม่การลด็เกรด็ บริษัที่เอกชนก็สบายื

“วนัน่�จงึตอ้งมก่ารปีระเมนิเกรด็ โด็ยืจะสอด็คล้องกับกรณก่าร
ปีระเมินเกรด็ผูู้้รับเหัมาโครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 การ
ปีระเมนิเกรด็ จะที่ำใหัเ้ราสามารถควบคม่ผูู้้รับเหัมาใหัป้ีฏิบิตัติาม
สัญญาได็้”

ซึ่ึ�งต่อมา นายืพรชัยื ฐ่ระเวช ผูู้้อำนวยืการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระที่รวงการคลัง เปีิด็เผู้ยืว่า 
ปีัจจ่บันกรมบัญช่กลางได็้พิจารณากำหันด็มาตรการควบค่มการ

ปีฏิิบัติงานของผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง (ผูู้้รับเหัมา) แล้ว
ปริะกอบด�ว่ยมาตริการิในการิคว่บคุมการิปฏิิบัติงาน            

ขึ้องผู้้�ปริะกอบการิ ได�แก่ การิเพิิ�มหลักเกณฑ์์การิปริะเมินการิ
ปฏิิบัติงานขึ้องผู้้�ปริะกอบการิงานก่อสุริ�าง โดยกริมบัญช้ีกลาง
จะออกหลักเกณฑ์์การิปริะเมินการิปฏิิบัติงานขึ้องผู้้�ปริะกอบ
การิงานก่อสุริ�าง โดยเพิิ�มเคริื�องมือให�กับหน่ว่ยงานขึ้องริัฐให�
สุามาริถริะงับหรืิอจำกัดการิย�ืนขึ้�อเสุนอขึ้องผู้้�ปริะกอบการิได�หาก
ผู้้�ปริะกอบการิมผีู้ลการิปฏิบิตังิานล่าช้�ากว่่าแผู้นงานที่ี�กำหนดไว่�

นอกจากน่� ยืังม่การลงโที่ษผูู้้ปีระกอบการที่่�ไม่ม่ค่ณภาพ         
โด็ยืกรมบัญช่กลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและ           
ขึ�นที่ะเบ่ยืนผูู้้ปีระกอบการ เพื�อปีรับปีร่งหัลักเกณฑ์์การ            
ขึ�นที่ะเบ่ยืนผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง โด็ยืจะนำผู้ลการปีฏิิบัติ
งานของผูู้้ปีระกอบการแต่ละสัญญามาปีระกอบการพิจารณาใน
การปีรับลด็ระด็ับชั�นการขึ�นที่ะเบ่ยืนผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง 
รวมที่ั�งเพิ�มมาตรการลงโที่ษ สำหัรับผูู้้ปีระกอบการที่่�ที่ำใหั้เกิด็
ความเส่ยืหัายืต่อช่วิตและที่รัพยื์สิน โด็ยืม่โที่ษสูงส่ด็คือการ      
เพิกถอนใบที่ะเบ่ยืน

ขณะเด็่ยืวกันยืังม่การเพิ�มค่ณภาพผูู้้ปีระกอบการ โด็ยืกรม     
บัญช่กลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ�นที่ะเบ่ยืน           
ผูู้้ปีระกอบการใหั้ม่การเพิ�มข้อกำหันด็มาตรฐานการที่ำงาน
สำหัรบัการขึ�นที่ะเบย่ืนของผูู้ป้ีระกอบการชั�นพเิศษ เช่น ใบรบัรอง
มาตรฐาน ISO 9001 เปี็นต้น

นอกจากน่� ยืังม่มาตรการเพิ�มโอกาสการแข่งขัน โด็ยืกรม
บัญช่กลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ�นที่ะเบ่ยืน       
ผูู้้ปีระกอบการใหั�ม่การปีรับปีร่งหัลักเกณฑ์์การขึ�นที่ะเบ่ยืน          
ผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง โด็ยืเพิ�มสิที่ธิิในการเสนอราคา              
ผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างที่าง ชั�น 1 ใหั้ม่
สทิี่ธิเิสนอราคางานกอ่สรา้งในมลูคา่งานที่่�สงูขึ�น เพื�อเพิ�มจำนวน
ผูู้้ปีระกอบการที่่�ม่ศักยืภาพใหั้ม่โอกาสขึ�นชั�นและม่โอกาสใน
แข่งขันมากขึ�น

“กรมบัญช่กลางจะเสนอร่างกฎหัมายืที่่�เก่�ยืวข้องใหั้ม่ผู้ลใช้
บังคับโด็ยืเร็วต่อไปี”

ห์ากมห์ากาพย์สัรัา้งถนนพรัะรัาม 2 จบไดใ้นป ี2568 จะเปน็
จิ�กซึ่อว์ต่ัวสัำคัญ่ต่่อการัที่่องเที่่�ยวและการัลงทีุ่น
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   แนวโนมนโยบายพลังงานไทยในปจจุบัน

   นายวีรพัฒน เกียรติเฟ�องฟู ผูอํานวยการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

เปดเผยวา สําหรับพลังงานไทยในปจจุบันนั้น 

จะเห็นไดวาทั่วโลกกําลังมุงหนาไปสู “การลด

การปลดปลอยกาซเรอืนกระจก การลดปรมิาณ

คารบอนไดออกไซด (CO2)” สําหรับประเทศไทยนัน้

การปลอยกาซเรอืนกระจก 70% นัน้เปนการ

ปลอยจากภาคพลงังาน เพราะฉะนัน้ภาคพลงังาน

ปจจบุนัตองมกีารเปลีย่นแปลง อะไรทีจ่ะเขามา

ชวยในการลดการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานไดบาง ตอมาคือ “เทคโนโลยี” ที่

เขามามบีทบาทมากขึน้ ซึง่เทคโนโลยดีานพลงังาน

เปลี่ยนแปลงคอนขางเยอะ โดยเราจะเห็นวา

พฤติกรรมการใชไฟฟา การใชพลังงานของ

ประชาชนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมี

นยัสําคญั ซึง่ตอนนีเ้ราสามารถใชแอปพลเิคชนั

ในโทรศพัทควบคมุการ เปด-ปดเคร�องปรบัอากาศ

เปด-ปดไฟฟา รวมทัง้สามารถดคูาใชจายคาไฟฟา

ในแตละเดือนวามีเทาไหร และสามารถบรหิาร

คาไฟฟาได นอกจากนี้เทคโนโลยีพลังงานได

เขามามีบทบาทสําคัญกับธุรกรรมโครงสราง

อุตสาหกรรมใหม ๆ เชน ตอนนี้เรามีพลังงาน

หมุนเวยีนทีเ่พิม่มากขึน้ ประชาชนสามารถผลติ

ไฟฟาเองได ซึ่งบริบทของเทคโนโลยีจึงเขามา

เปลี่ยนแปลงแนวโนมทิศทางดานพลังงานของ

ประเทศ เพราะฉะนัน้นโยบายที ่สนพ. กําลงัทํานัน้

ตองดูวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เขามาเปลี่ยนแปลง

ทัง้พฤตกิรรม อตุสาหกรรมและโครงสรางตาง ๆ  

จะทําใหเราไปสูทิศทางที่เราตองการไดอยางไร 

นโยบายพลังงานจะขับเคล�อนไปทางไหน

   แผนงานหรือนโยบายท่ีสําคัญของ สนพ.

ที่กําลังดําเนินการอยู 

   ตอนน้ีทศิทางของเราพดูถงึพลงังานสะอาด

เพราะฉะนัน้ “แผนพลงังานชาต ิ(National Energy  

Plan)” ซึ่งเปนแผนระยะยาวท่ีสอดคลองกับ

แผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป จึงเปนงานหลักที ่สนพ.

มีความตั้งใจที่ผลักดันใหเกิดใหได ในปนี้ แผนนี้

จะเปนตัวชี้นําวาประเทศไทยเราจะไปทิศทาง

ไหน โดยภายใตแผนพลังงานชาติจะมีการพูด

ถึงวา ดานการบริหารจัดการ การจัดหาไฟฟา 

เพ�อรองรบักบัความตองการไฟฟาของประชาชน

จะตองมกีารวางแผนอยางไร  เร�องการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพเราจะตองมีมาตรการให

ประชาชนประหยัดพลังงาน เพ�อชวยลดภาระ

คาใชจายหรอืมกีารใชพลงังานใหมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ไดอยางไร การสนบัสนนุพลงังานหมุนเวยีน

ไมใชแคภาคไฟฟาอยางเดียว ภาคขนสง ภาค

อุตสาหกรรมก็ตองมีการปรับตัว เน�องจากมีการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกเยอะจากการใช

เชื้อเพลิงฟอสซิลเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่

มีการใชเยอะ ๆ ตองมีการมาดกัูนวาจะใหเขาทํา

อยางไรในการปรับเปล่ียนเร�องการใชพลังงาน

หมุนเวียน สวนภาคขนสงนั้น เราจะเห็นวาใน

อนาคตมกีารใชยานยนตไฟฟา (EV) มากขึน้ ดงันัน้

เร�องแผนดานนํ้ามันจะเปนอยางไร คงตองดู

ภาพรวมของอตุสาหกรรมน้ํามนั รวมทัง้นโยบาย

ที่จะสงเสริมเร�องเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 

เชน เอทานอลกบัน้ํามนัเบนซนิ และไบโอดเีซล

กบัน้ํามนัดเีซล นอกจากนีเ้ร�องแผนบรหิารจดัการ

กาซธรรมชาติ กาซที่ผลิตได ในประเทศของเรา

กกํ็าลงัลดลง เราตองมกีารจดัหาเพิม่ไหม จดัหา

เพิ่มอยางไร เชน ตองมีการจัดหากาซจาก

พื้นที่ทับซอนทางทะเลบริเวณไหลทวีประหวาง

ไทยและกัมพูชา (OCA) หรือวาเราจะตองมี

การนําเขาในรูปแบบ LNG มากขึ้นไหม ซึ่งทั้ง

หมดน้ีเปนแผนระยะยาวทั้ง 5 แผน ที่เราจะ

ประกอบเปนแผนพลังงานชาติ ซึ่งเปนงานหลกั

ของ สนพ. ทีต่องผลักดนัใหเกดิใหได ในปนี้  

   อะไร? คือกลยุทธสําคัญในการทํางานที่

จะการผลักดันนโยบายพลังงานสําคัญของ

ประเทศใหเกิดขึ้น

   “กลยุทธสําคัญ ในการผลักดันนโยบายให

เกิดขึ้น คือ การทําใหนโยบายพลังงานที่เปน

ประโยชนกับประชาชน” ซึ่งนโยบายที่เราคิด

ขึ้นมานั้นตองมองถึงชีวิตของคนในปจจุบันนี้

เทคโนโลยีมีสวนสําคัญที่เขามาเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการใชพลงังานอยางยิง่ ดงันัน้นโยบาย

ที่เราผลักดันตองดูวาประชาชนมีความตองการ

อะไร นโยบายเปนนโยบายที่ทําเพ�อประชาชน

เพราะฉะนัน้ “กลยทุธ” คอืนโยบายตาง ๆ  ทีเ่รา

ทําตองทําใหประชาชนยอมรับ และใหเห็นวา

ส่ิงท่ีเราทําเกดิอะไรข้ึนตอเศรษฐกจิ สงัคม และ

เปนประโยชนตอประชาชนเปนหลักสําคัญ เพราะ

ฉะนัน้ภาพนโยบายปจจบุนัที ่สนพ. ทํานัน้ ตอง

ใชความมีสวนรวมของประชาชนไมใชเราคิดเอง

เออเอง  ซ่ึงตองเหน็ภาพวาแตละกลุมผูใชพลงังาน

ตาง ๆ มีความตองการใชพลังงานรูปแบบไหน 

เปนประโยชนตอเขาอยางไร และประโยชนที่

เขารับนั้นเอาไปชวยสนับสนุนการเติบโตของ

ประเทศไดอยางไร  ดงันัน้นโยบายพลงังานของ

ประเทศ ตองเปนนโยบายที่ไปสนับสนุนความ

ตองการของประชาชน และประชาชนตอง

ยอมรับในนโยบายนั้นดวย

    การทํางานทีม่คีวามสําคญัตอประเทศและ

ประชาชนแบบนี้ มีการรับมือกับความทาทาย

นี้อยางไร

    สิ่งแรก คือ เราตองกาวใหทันโลก ทันตอ

การเปลีย่นแปลง ซึง่เราจะเหน็ไดวา ตอนน้ีโลก

เปล่ียนแปลงเร็ว สถานการณพลังงานก็เปลีย่น

แปลงเรว็ดงันัน้ เราตองทนัโลก ตองรูวาตอนน้ี

มนัมอีะไรใหม ๆ  เกดิขึน้ แตละประเทศมีแนวทาง

ไปทางไหน โลกไปทางไหนแลวสิง่ทีเ่รากําลงัเดนิอยู

เราเดนิอยูในเสนทางเดยีวกับเขา หรอืนอกเสนทาง

ของเขา แลวนอกเสนทางนีมั้นโอเคไหม หรอืเรา

ตองรีบกลับมาอยูในเสนทางเดียวกับเขาแลว

เสนทางที่เราเลือกเดินนั้นไดสรางอะไรที่เปน

ประโยชนใหกับประเทศ ซึ่งสิ่งสําคัญที่เราตอง

คอยที่จะตองอัปเดตตัวเองตลอดเวลาและเรา

ตองพยายามตดิตามขาวสาร ตดิตามเทคโนโลยี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งที่สอง คือ 

ตองเปดกวางและรูจกัพดูคยุกบัทกุองคกร ซึง่

ตวัผมเปนคนทีช่อบคยุกบับคุคลหลาย ๆ  กลุม เพ�อ

ท่ีจะไดแลกเปล่ียนความคดิเหน็ดานพลงังาน ซึง่

แตละคนเขาจะใหความเหน็ทีห่ลากหลาย และทําให

ผมไดมุมมองใหม ๆ  ซึง่ก็พดูคยุท้ังกบั นกัวิชาการ 

ผูบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อีกทั้งกลุมผู ใช

พลังงานทีเ่ปนประชาชนทัว่ ๆ  ไปดวยโดยมมุมอง

เหลานีม้สีวนทีทํ่าใหเราสามารถทนัตอสถานการณ

และสามารถปรับเปลี่ยนมาใชกับตนเองได

   เปาหมายสําคัญการทํางานในปนี้ 

  เปาหมายสําคัญในปนี้ คือ จะผลักดันแผน

พลงังานชาตใิหสําเรจ็ โดยแผนนีจ้ะชี้ใหเหน็วา

ประเทศไทยจะเดินไปในทศิทางไหน ซึง่ทกุองคกร 

ทุกหน�วยงานที่เกี่ยวของก็รอแผนพลังงานชาติ

ใหเกดิขึน้ จริง ๆ  แผนพลังงานชาติไดเร่ิมมาต้ังแต 

2 ปทีแ่ลว แตถงึตอนนีย้งัไมสําเรจ็ เน�องจากใน

ชวงที่ผานมามีทั้ง สถานการณความขัดแยง

ระหวาง รัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลของไทย จึงทําใหการจัด

ทําแผนพลังงานชาติมีการหยุดชะงักไปชวงนึง

ซึง่ปจจบุนัเราไดรบัทราบนโยบายพลงังานจากรฐับาล

ชดุใหมแลว สนพ. ก็ไดนํานโยบายของรฐับาลชดุ

ใหมมาปรับปรุง ทบทวนใหสอดคลอง ซึ่งในป 

2567 นี้ อยากจะผลักดันแผนพลังงานชาติให

เกดิขึน้ใหได นอกจากนีภ้าระกจิทีส่ําคญักม็เีร�อง

การจดัทําโครงสรางราคาพลงังานใหม ซึง่ตอนนี้

ทานพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ก็ไดอยู

ระหวางการเรงรดัดําเนนิการใหแลวเสรจ็โดยเรว็ 

โดย สนพ. ก็ไดชวยสนับสนุนแนวทางในการที่จะ

ปรบัโครงสรางราคาใหมคีวามเหมาะสมและเปน

ธรรมมากข้ึน ซึง่คาดวาในปน้ี แผนพลงังานชาติ 

และโครงสรางราคาพลังงานจะเปนงานหลักที่ 

สนพ. จะตองดําเนินการใหสําเร็จ

สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน หรอื (สนพ.) จะเดนิไปอยางไร? กบัผูอํานวยการสํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน คนใหม ถือเปน

ผูบริหารรุนใหมในกระทรวงพลังงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งเปนแผนระยะยาว

ทีส่อดคลองกบัยทุธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ตวัชีนํ้าวานโยบายดานพลงังานของประเทศไทยจะไปทศิทางไหนดานพลงังาน

ที่สําคัญตอประชาชนจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง...?

   สนพ. อกี 4 ป ขางหนา ในยคุ “วรีพฒัน 

เกียรติเฟ�องฟู” จะเปนอยางไร

   สิ่งที่คิดวาไดเห็นใน 4 ปขางหนา ของ สนพ. 

นั้น ก็ตองบอกกอนวา สนพ. เปนหน�วยงาน 

Think Tank ของกระทรวง ซึง่นโยบายที ่สนพ.

คิดนั้น หน�วยงานอ�น ๆ ในกระทรวงหรือแมแต

ตางกระทรวงจะตองนําไปขบัเคล�อนสูการปฏบิติั 

กอ็ยากใหสิง่ที ่สนพ. คิดหรอืนําเสนอเปนนโยบาย

ทีส่ะทอนความเปนอยูทีด่ขีึน้ของประชาชน ตอง

สามารถผลกัดนัใหไปสูการไดปฏบิตัจิรงิ และกอ

ใหเกิดประโยชนตอประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ 

จะเห็นไดวาสถานการณในปจจุบันมีการเปลี่ยน

แปลงอยางรวดเร็ว ทิศทางนโยบายพลังงาน

ของประเทศจะตองทันตอสถานการณ และจะ

ตองมกีารตดิตามทีเ่ขมขน เพ�อดวูานโยบายทีเ่รา

กําหนดไวน้ันไดผลลัพธตามที่เราคาดหวังหรือ

ไม อยางไร และจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วเรามีอะไรที่จะตองปรับปรุง แกไข 

ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานั้น 

เพราะฉะนั้นในชวง 4 ปนี้ จะเปนชวงที่ สนพ. 

จะตองมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการทํางานทีมุ่ง

สูเปาหมายหรือผลลัพธที่ตั้งไวเปนสําคัญ ผาน

การติดตาม และการประเมินผลสําเร็จ
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เศรษฐกิิจ - หน้้า 5วัันอาทิิตย์์ทิ่� 10 มี่นาคมี พ.ศ.2567 ขึ้้�น 1 ค�ำ เดืือน 4 ปีีมีะโรง

รายงาน มหากาพย์์ถนนพระราม2
รัฐัรืัอเกณฑ์ใ์หญ่-่ลงดาบผู้้�รับัเหมา

ประเด็็นโครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 ที่่�ยืืด็เยืื�อ ที่่�ชาวเน็ต
หัวัไว คำนวณเวลาการก่อสร้างมายืาวนานกว่า 54 ปี ีกนิเวลา

กว่า 2 เที่่าในการสร้างพ่ระมิด็ สิ�งมหััศจรรยื์ของโลก ด็ูจะเปี็น
เรื�องตลกร้ายื ที่่�นอกจากจะแที่งใจผูู้้ใช้รถใช้ถนน ยืังเปี็นหัอกที่่�
พ่่งตรงไปียืังหัน่วยืงานที่่�รับผู้ิด็ชอบ ที่่�เก่�ยืวข้องที่่กกระที่รวง 
จนถึงระด็ับนายืกรัฐมนตร่

ในช่ว่งสัปัดาห์ท์ี่่�ผ่า่นมา ที่า่ที่ข่องรัฐับาล ต่อ่การั “เรัง่รัดั” การั
ก่อสัร้ัางถนนพรัะรัาม 2 ก็พอจะเห์็นถึงความต่ั�งใจจริัง โดย           
ห์น่วยงานห์ลกัอย่างกรัะที่รัวงคมนาคม โดยนายสัรุัยิะ จงึรัุง่เรัอืงกจิ 
รััฐมนต่รั่เจ้ากรัะที่รัวง ได้เปิดห์้องเรั่ยกปรัะชุ่มห์น่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง รัวมไปถึงผ่้้รัับเห์มาก่อสัรั้างบนถนนพรัะรัาม 2

“ตามที่่�เปี็นข่าวโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ด็ำเนิน
งานมานานจนได็้ชื�อว่าเปี็นถนน 7 ชั�วโคตร ขอช่�แจงว่าการ
ก่อสร้างบนถนนพระราม 2 เริ�มด็ำเนินการตั�งแต่ปีี 2513 และม่
การก่อสร้างขยืายืช่องจราจรมาอยื่างต่อเนื�องเพื�อแก้ปีัญหัาการ
จราจรติด็ขัด็”

ที่ั�งน่� ในปีัจจ่บันอยืู่ระหัว่างก่อสร้าง 3 โครงการ ปีระกอบ
ด็ว้ยื โครงการภายืใตก้ารด็แูลของการที่างพเิศษแหัง่ปีระเที่ศไที่ยื 
(กที่พ.) โครงการที่างพิเศษสายืพระราม 3 - ด็าวคะนอง จำนวน 
4 สัญญา, โครงการภายืใต้การด็ูแลของกรมที่างหัลวง (ที่ล.), 
โครงการที่างยืกระด็ับ ที่ล.35 บางขน่เที่่ยืน-เอกชัยื ระยืะที่าง 8.3 
กิโลเมตร จำนวน 3 สัญญา และโครงการที่างหัลวงพิเศษ
หัมายืเลข 82 เอกชัยื - บา้นแพว้ ระยืะที่าง 16.3 กโิลเมตร จำนวน 
10 สัญญา

โด็ยืได็้กำชับผูู้้รับเหัมาในโครงการก่อสร้างที่ั�งหัมด็น่�ใหั้แล้ว
เสรจ็ภายืในปี ี2568 ซึ่ึ�งผูู้ร้บัเหัมาสว่นใหัญ่รบัปีากที่่�จะเรง่กอ่สรา้ง
ใหั้แล้วเสร็จภายืใน มิ.ยื.2568 

นายสุุริิยะยืนยันว่่า หากผู้้�ริับเหมาริายใดไม่ให�คว่ามริ่ว่มมือ
จะใช้�มาตริการิพิิจาริณาปรัิบลดช้ั�นไปจนขึ้้�นบัญชี้ดำ ซ้ึ่�งจะมี
ผู้ลต่อการิเขึ้�าริ่ว่มปริะม้ลโคริงการิในอนาคต และริ�ายแริง คือ
การิบอกเลิกสุัญญา จากที่ี�ผู้่านมามีแต่หลักเกณฑ์์พิิจาริณา      
ผู้ลงานผู้้�ริับเหมาที่ี�ผู้ลงานดี ก็จะปริับเพิิ�มช้ั�นไปจนสุ้่การิเป็น
ผู้้�ริับเหมาช้ั�นพิิเศษ

การรับลูกเด็ินเครื�องถนนพระราม 2 ของกระที่รวงคมนาคม 
เกิด็ขึ�นหัลังจากนายืเศรษฐา ที่ว่สิน นายืกรัฐมนตร่และรมว.คลัง 
สั�งการในเรื�องน่� ซึ่ึ�งตั�งคำถามว่า ถนนอะไรสร้างมา 54 ปีีแล้ว 
ปีัญหัามันม่ตลอด็เวลา เข้าใจว่าเมื�อ 10 กว่าปีีที่่�แล้ว นายืส่ริยืะ 
เปี็นรมว.คมนาคม ก็ม่การแก้ไขปีัญหัาพื�นที่่�ตรงบริ เวณ
บางข่นเที่่ยืน ที่่�เชื�อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก ซึึ่�งผูู้้รับเหัมา         
ที่ิ�งงาน ที่่านก็เปี็นคนไปีจัด็การและแก้ไข

“วันน่�ผู้่านมา 17-18 ปีี นายืส่ริยืะก็เว่ยืนมาเปี็นรมว.คมนาคม 
ที่่านคงจะต้องกลับไปีแก้ไขอ่ก มันเปี็นปีัญหัาที่่�เกิด็ขึ�นมา 50        
กว่าปีีแล้ว” นายืเศรษฐากล่าว

นอกจากน่� นายืกรฐัมนตรย่ืงัได็โ้พสต์ผู้า่นแอพพลเิคชั�น X สั�ง
แก้ปีัญหัาถนนพระราม 2 โด็ยืระบ่ว่า “โครังการัก่อสัรั้างขนาด
ให์ญ่ต่่อ้งไดร้ับัการัควบคมุการักอ่สัรัา้งอยา่งเขม้งวด ไดม้าต่รัฐาน
และรัวดเรั็ว รััฐบาลได้ต่ิดต่ามและเรั่งรััดโครังการัก่อสัรั้างขนาด
ให์ญ่่ที่่�ล่าช่้าซึ่ึ�งสัรั้างปัญ่ห์าให์้กับผ่้้สััญ่จรัไปมา และนักที่่องเท่ี่�ยว 
ที่ำให์้ผ่้้ปรัะกอบการัสัองฝั่ั�งถนนเสั่ยโอกาสัในการัปรัะกอบอาช่่พ 
รัวมไปถึงก่อให์้เกิดมลพิษ กรัะที่บต่่อสุัขภาพพ่�น้องปรัะช่าช่น 
ถนนพรัะรัาม 2 ที่่�ก่อสัรั้างล่าช่้า ซึ่ึ�งกลายเป็นสัาเห์ตุ่ห์นึ�งที่ำให์้
นกัท่ี่องเที่่�ยวไปเที่่�ยวหั์วหิ์นกนันอ้ยลงนั�น ที่างกรัะที่รัวงคมนาคม
แจง้ว่าจะเรัง่แก้ไขปัญ่ห์าเพื�อให์ส้ัามารัถเดนิที่างไดส้ัะดวกขึ�นกอ่น
เที่ศกาลสังกรัานต่ท์ี่่�จะถงึน่� ผ่มจะต่ดิต่ามการัดำเนนิการัอย่างต่อ่

เนื�องเพื�อแก้ไขปัญ่ห์าความเดือดรั้อนให์้เรั็วที่่�สัุด พรั้อมที่ั�งจะ
กำกับด้แลมาต่รัการัการัจัดซึ่ื�อจัดจ้างให์้เข้มงวด โดยเฉพาะ
มาต่รัการัลงโที่ษผ่้้รัับเห์มาที่่�ที่ิ�งงานครัับ”

ขณะเด็่ยืวกัน ยืังได็้เร่ยืกนางแพตริเซึ่่ยื มงคลวนิช อธิิบด็่กรม
บัญช่กลาง มาหัารือเรื�องการด็ำเนินการตัด็เกรด็ผูู้้รับเหัมา อยื่าง
ที่่�เคยืบอกไปีวา่จะตอ้งมก่ารอพัเกรด็บรษิทัี่ผูู้ร้บัเหัมา และหัากผู้ล
งานไม่ด็่ แล้วไม่ม่การลด็เกรด็ บริษัที่เอกชนก็สบายื

“วนัน่�จงึตอ้งมก่ารปีระเมนิเกรด็ โด็ยืจะสอด็คล้องกับกรณก่าร
ปีระเมินเกรด็ผูู้้รับเหัมาโครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 การ
ปีระเมนิเกรด็ จะที่ำใหัเ้ราสามารถควบคม่ผูู้้รบัเหัมาใหัป้ีฏิบิตัติาม
สัญญาได็้”

ซึ่ึ�งต่อมา นายืพรชัยื ฐ่ระเวช ผูู้้อำนวยืการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระที่รวงการคลัง เปีิด็เผู้ยืว่า 
ปีัจจ่บันกรมบัญช่กลางได็้พิจารณากำหันด็มาตรการควบค่มการ

ปีฏิิบัติงานของผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง (ผูู้้รับเหัมา) แล้ว
ปริะกอบด�ว่ยมาตริการิในการิคว่บคุมการิปฏิิบัติงาน            

ขึ้องผู้้�ปริะกอบการิ ได�แก่ การิเพิิ�มหลักเกณฑ์์การิปริะเมินการิ
ปฏิิบัติงานขึ้องผู้้�ปริะกอบการิงานก่อสุริ�าง โดยกริมบัญช้ีกลาง
จะออกหลักเกณฑ์์การิปริะเมินการิปฏิิบัติงานขึ้องผู้้�ปริะกอบ
การิงานก่อสุริ�าง โดยเพิิ�มเคริื�องมือให�กับหน่ว่ยงานขึ้องริัฐให�
สุามาริถริะงับหริอืจำกัดการิย�ืนขึ้�อเสุนอขึ้องผู้้�ปริะกอบการิได�หาก
ผู้้�ปริะกอบการิมผีู้ลการิปฏิบิตังิานล่าช้�ากว่่าแผู้นงานที่ี�กำหนดไว่�

นอกจากน่� ยืังม่การลงโที่ษผูู้้ปีระกอบการที่่�ไม่ม่ค่ณภาพ         
โด็ยืกรมบัญช่กลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและ           
ขึ�นที่ะเบ่ยืนผูู้้ปีระกอบการ เพื�อปีรับปีร่งหัลักเกณฑ์์การ            
ขึ�นที่ะเบ่ยืนผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง โด็ยืจะนำผู้ลการปีฏิิบัติ
งานของผูู้้ปีระกอบการแต่ละสัญญามาปีระกอบการพิจารณาใน
การปีรับลด็ระด็ับชั�นการขึ�นที่ะเบ่ยืนผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง 
รวมที่ั�งเพิ�มมาตรการลงโที่ษ สำหัรับผูู้้ปีระกอบการที่่�ที่ำใหั้เกิด็
ความเส่ยืหัายืต่อช่วิตและที่รัพยื์สิน โด็ยืม่โที่ษสูงส่ด็คือการ      
เพิกถอนใบที่ะเบ่ยืน

ขณะเด็่ยืวกันยืังม่การเพิ�มค่ณภาพผูู้้ปีระกอบการ โด็ยืกรม     
บัญช่กลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ�นที่ะเบ่ยืน           
ผูู้้ปีระกอบการใหั้ม่การเพิ�มข้อกำหันด็มาตรฐานการที่ำงาน
สำหัรบัการขึ�นที่ะเบย่ืนของผูู้ป้ีระกอบการชั�นพเิศษ เช่น ใบรบัรอง
มาตรฐาน ISO 9001 เปี็นต้น

นอกจากน่� ยืังม่มาตรการเพิ�มโอกาสการแข่งขัน โด็ยืกรม
บัญช่กลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ�นที่ะเบ่ยืน       
ผูู้้ปีระกอบการใหั�ม่การปีรับปีร่งหัลักเกณฑ์์การขึ�นที่ะเบ่ยืน          
ผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง โด็ยืเพิ�มสิที่ธิิในการเสนอราคา              
ผูู้้ปีระกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างที่าง ชั�น 1 ใหั้ม่
สทิี่ธิเิสนอราคางานกอ่สรา้งในมลูคา่งานที่่�สงูขึ�น เพื�อเพิ�มจำนวน
ผูู้้ปีระกอบการที่่�ม่ศักยืภาพใหั้ม่โอกาสขึ�นชั�นและม่โอกาสใน
แข่งขันมากขึ�น

“กรมบัญช่กลางจะเสนอร่างกฎหัมายืที่่�เก่�ยืวข้องใหั้ม่ผู้ลใช้
บังคับโด็ยืเร็วต่อไปี”

ห์ากมห์ากาพย์สัรัา้งถนนพรัะรัาม 2 จบไดใ้นป ี2568 จะเปน็
จิ�กซึ่อว์ต่ัวสัำคัญ่ต่่อการัที่่องเที่่�ยวและการัลงทีุ่น
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   แนวโนมนโยบายพลังงานไทยในปจจุบัน

   นายวีรพัฒน เกียรติเฟ�องฟู ผูอํานวยการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

เปดเผยวา สําหรับพลังงานไทยในปจจุบันนั้น 

จะเห็นไดวาทั่วโลกกําลังมุงหนาไปสู “การลด

การปลดปลอยกาซเรอืนกระจก การลดปรมิาณ

คารบอนไดออกไซด (CO2)” สําหรบัประเทศไทยนัน้

การปลอยกาซเรอืนกระจก 70% นัน้เปนการ

ปลอยจากภาคพลงังาน เพราะฉะนัน้ภาคพลงังาน

ปจจบุนัตองมกีารเปลีย่นแปลง อะไรทีจ่ะเขามา

ชวยในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน

ภาคพลังงานไดบาง ตอมาคือ “เทคโนโลยี” ที่

เขามามบีทบาทมากขึน้ ซึง่เทคโนโลยดีานพลงังาน

เปลี่ยนแปลงคอนขางเยอะ โดยเราจะเห็นวา

พฤติกรรมการใชไฟฟา การใชพลังงานของ

ประชาชนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมี

นยัสําคญั ซึง่ตอนนีเ้ราสามารถใชแอปพลิเคชนั

ในโทรศพัทควบคมุการ เปด-ปดเคร�องปรบัอากาศ

เปด-ปดไฟฟา รวมทัง้สามารถดคูาใชจายคาไฟฟา

ในแตละเดือนวามีเทาไหร และสามารถบรหิาร

คาไฟฟาได นอกจากนี้เทคโนโลยีพลังงานได

เขามามีบทบาทสําคัญกับธุรกรรมโครงสราง

อุตสาหกรรมใหม ๆ เชน ตอนนี้เรามีพลังงาน

หมนุเวยีนทีเ่พิม่มากขึน้ ประชาชนสามารถผลติ

ไฟฟาเองได ซึ่งบริบทของเทคโนโลยีจึงเขามา

เปล่ียนแปลงแนวโนมทิศทางดานพลังงานของ

ประเทศ เพราะฉะนัน้นโยบายที ่สนพ. กําลงัทํานัน้

ตองดูวาส่ิงตาง ๆ เหลานี้ เขามาเปล่ียนแปลง

ทัง้พฤตกิรรม อตุสาหกรรมและโครงสรางตาง ๆ  

จะทําใหเราไปสูทิศทางที่เราตองการไดอยางไร 

นโยบายพลังงานจะขับเคล�อนไปทางไหน

   แผนงานหรือนโยบายที่สําคัญของ สนพ.

ที่กําลังดําเนินการอยู 

   ตอนนีท้ศิทางของเราพดูถงึพลงังานสะอาด

เพราะฉะน้ัน “แผนพลงังานชาต ิ(National Energy  

Plan)” ซ่ึงเปนแผนระยะยาวที่สอดคลองกับ

แผนยทุธศาสตรชาต ิ20 ป จงึเปนงานหลกัท่ี สนพ.

มีความตั้งใจที่ผลักดันใหเกิดใหได ในปนี้ แผนนี้

จะเปนตัวชี้นําวาประเทศไทยเราจะไปทิศทาง

ไหน โดยภายใตแผนพลังงานชาติจะมีการพูด

ถึงวา ดานการบริหารจัดการ การจัดหาไฟฟา 

เพ�อรองรบักบัความตองการไฟฟาของประชาชน

จะตองมกีารวางแผนอยางไร  เร�องการใชพลงังาน

อยางมีประสิทธิภาพเราจะตองมีมาตรการให

ประชาชนประหยัดพลังงาน เพ�อชวยลดภาระ

คาใชจายหรือมกีารใชพลงังานใหมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ไดอยางไร การสนบัสนนุพลงังานหมนุเวยีน

ไมใชแคภาคไฟฟาอยางเดียว ภาคขนสง ภาค

อุตสาหกรรมก็ตองมีการปรับตัว เน�องจากมีการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกเยอะจากการใช

เชื้อเพลิงฟอสซิลเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่

มีการใชเยอะ ๆ ตองมกีารมาดกูนัวาจะใหเขาทํา

อยางไรในการปรับเปลี่ยนเร�องการใชพลังงาน

หมุนเวียน สวนภาคขนสงนั้น เราจะเห็นวาใน

อนาคตมกีารใชยานยนตไฟฟา (EV) มากขึน้ ดงันัน้

เร�องแผนดานนํ้ามันจะเปนอยางไร คงตองดู

ภาพรวมของอตุสาหกรรมน้ํามนั รวมทัง้นโยบาย

ที่จะสงเสริมเร�องเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 

เชน เอทานอลกับน้ํามนัเบนซนิ และไบโอดเีซล

กบัน้ํามนัดเีซล นอกจากนีเ้ร�องแผนบรหิารจดัการ

กาซธรรมชาติ กาซที่ผลิตได ในประเทศของเรา

กกํ็าลงัลดลง เราตองมกีารจดัหาเพิม่ไหม จดัหา

เพิ่มอยางไร เชน ตองมีการจัดหากาซจาก

พื้นที่ทับซอนทางทะเลบริเวณไหลทวีประหวาง

ไทยและกัมพูชา (OCA) หรือวาเราจะตองมี

การนําเขาในรูปแบบ LNG มากขึ้นไหม ซึ่งทั้ง

หมดน้ีเปนแผนระยะยาวท้ัง 5 แผน ที่เราจะ

ประกอบเปนแผนพลังงานชาติ ซึ่งเปนงานหลกั

ของ สนพ. ทีต่องผลกัดนัใหเกดิใหได ในปนี้  

   อะไร? คือกลยุทธสําคัญในการทํางานที่

จะการผลักดันนโยบายพลังงานสําคัญของ

ประเทศใหเกิดขึ้น

   “กลยุทธสําคัญ ในการผลักดันนโยบายให

เกิดขึ้น คือ การทําใหนโยบายพลังงานที่เปน

ประโยชนกับประชาชน” ซึ่งนโยบายที่เราคิด

ขึ้นมานั้นตองมองถึงชีวิตของคนในปจจุบันนี้

เทคโนโลยีมีสวนสําคัญที่เขามาเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการใชพลงังานอยางยิง่ ดงัน้ันนโยบาย

ที่เราผลักดันตองดูวาประชาชนมีความตองการ

อะไร นโยบายเปนนโยบายที่ทําเพ�อประชาชน

เพราะฉะนัน้ “กลยทุธ” คอืนโยบายตาง ๆ  ทีเ่รา

ทําตองทําใหประชาชนยอมรับ และใหเห็นวา

สิง่ทีเ่ราทําเกดิอะไรขึน้ตอเศรษฐกจิ สงัคม และ

เปนประโยชนตอประชาชนเปนหลกัสําคัญ เพราะ

ฉะนัน้ภาพนโยบายปจจบุนัที ่สนพ. ทําน้ัน ตอง

ใชความมสีวนรวมของประชาชนไมใชเราคดิเอง

เออเอง  ซึง่ตองเหน็ภาพวาแตละกลุมผูใชพลงังาน

ตาง ๆ มีความตองการใชพลังงานรูปแบบไหน 

เปนประโยชนตอเขาอยางไร และประโยชนที่

เขารับนั้นเอาไปชวยสนับสนุนการเติบโตของ

ประเทศไดอยางไร  ดังนัน้นโยบายพลงังานของ

ประเทศ ตองเปนนโยบายที่ไปสนับสนุนความ

ตองการของประชาชน และประชาชนตอง

ยอมรับในนโยบายนั้นดวย

    การทํางานทีม่คีวามสําคญัตอประเทศและ

ประชาชนแบบนี้ มีการรับมือกับความทาทาย

นี้อยางไร

    สิ่งแรก คือ เราตองกาวใหทันโลก ทันตอ

การเปลีย่นแปลง ซึง่เราจะเหน็ไดวา ตอนนีโ้ลก

เปลี่ยนแปลงเร็ว สถานการณพลังงานก็เปลีย่น

แปลงเร็วดังนัน้ เราตองทนัโลก ตองรูวาตอนน้ี

มนัมอีะไรใหม ๆ  เกดิขึน้ แตละประเทศมีแนวทาง

ไปทางไหน โลกไปทางไหนแลวสิง่ทีเ่รากําลงัเดนิอยู

เราเดนิอยูในเสนทางเดยีวกบัเขา หรือนอกเสนทาง

ของเขา แลวนอกเสนทางนีม้นัโอเคไหม หรอืเรา

ตองรีบกลับมาอยูในเสนทางเดียวกับเขาแลว

เสนทางที่เราเลือกเดินนั้นไดสรางอะไรที่เปน

ประโยชนใหกับประเทศ ซึ่งสิ่งสําคัญที่เราตอง

คอยที่จะตองอัปเดตตัวเองตลอดเวลาและเรา

ตองพยายามตดิตามขาวสาร ติดตามเทคโนโลยี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งที่สอง คือ 

ตองเปดกวางและรูจกัพดูคุยกบัทกุองคกร ซึง่

ตวัผมเปนคนท่ีชอบคยุกบับคุคลหลาย ๆ  กลุม เพ�อ

ทีจ่ะไดแลกเปลีย่นความคดิเหน็ดานพลงังาน ซึง่

แตละคนเขาจะใหความเหน็ท่ีหลากหลาย และทําให

ผมไดมมุมองใหม ๆ  ซึง่กพ็ดูคยุทัง้กบั นกัวชิาการ 

ผูบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อีกทั้งกลุมผู ใช

พลงังานทีเ่ปนประชาชนทัว่ ๆ  ไปดวยโดยมมุมอง

เหลานีม้สีวนทีทํ่าใหเราสามารถทนัตอสถานการณ

และสามารถปรับเปลี่ยนมาใชกับตนเองได

   เปาหมายสําคัญการทํางานในปนี้ 

  เปาหมายสําคัญในปนี้ คือ จะผลักดันแผน

พลงังานชาตใิหสําเรจ็ โดยแผนนีจ้ะชี้ใหเหน็วา

ประเทศไทยจะเดินไปในทศิทางไหน ซึง่ทกุองคกร 

ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวของก็รอแผนพลังงานชาติ

ใหเกดิขึน้ จรงิ ๆ  แผนพลงังานชาตไิดเริม่มาตัง้แต 

2 ปทีแ่ลว แตถึงตอนนีย้งัไมสําเรจ็ เน�องจากใน

ชวงที่ผานมามีทั้ง สถานการณความขัดแยง

ระหวาง รัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลของไทย จึงทําใหการจัด

ทําแผนพลังงานชาติมีการหยุดชะงักไปชวงนงึ

ซึง่ปจจบุนัเราไดรบัทราบนโยบายพลงังานจากรฐับาล

ชดุใหมแลว สนพ. ก็ไดนํานโยบายของรฐับาลชดุ

ใหมมาปรับปรุง ทบทวนใหสอดคลอง ซึ่งในป 

2567 นี้ อยากจะผลักดันแผนพลังงานชาติให

เกดิขึน้ใหได นอกจากนีภ้าระกจิทีส่ําคญักมี็เร�อง

การจดัทําโครงสรางราคาพลงังานใหม ซึง่ตอนนี้

ทานพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ก็ไดอยู

ระหวางการเรงรัดดําเนนิการใหแลวเสรจ็โดยเรว็ 

โดย สนพ. ก็ไดชวยสนบัสนนุแนวทางในการที่จะ

ปรบัโครงสรางราคาใหมคีวามเหมาะสมและเปน

ธรรมมากขึน้ ซึง่คาดวาในปนี ้แผนพลงังานชาติ 

และโครงสรางราคาพลังงานจะเปนงานหลักที่ 

สนพ. จะตองดําเนินการใหสําเร็จ

สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน หรอื (สนพ.) จะเดนิไปอยางไร? กบัผูอํานวยการสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน คนใหม ถือเปน

ผูบริหารรุนใหมในกระทรวงพลังงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งเปนแผนระยะยาว

ทีส่อดคลองกบัยทุธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ตวัชีนํ้าวานโยบายดานพลงังานของประเทศไทยจะไปทศิทางไหนดานพลงังาน

ที่สําคัญตอประชาชนจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง...?

   สนพ. อกี 4 ป ขางหนา ในยคุ “วรีพฒัน 

เกียรติเฟ�องฟู” จะเปนอยางไร

   สิ่งที่คิดวาไดเห็นใน 4 ปขางหนา ของ สนพ. 

นั้น ก็ตองบอกกอนวา สนพ. เปนหน�วยงาน 

Think Tank ของกระทรวง ซึง่นโยบายท่ี สนพ.

คิดนั้น หน�วยงานอ�น ๆ ในกระทรวงหรือแมแต

ตางกระทรวงจะตองนําไปขับเคล�อนสูการปฏิบัติ 

กอ็ยากใหสิง่ที ่สนพ. คดิหรอืนําเสนอเปนนโยบาย

ท่ีสะทอนความเปนอยูท่ีดขีึน้ของประชาชน ตอง

สามารถผลกัดนัใหไปสูการไดปฏบิตัจิรงิ และกอ

ใหเกิดประโยชนตอประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ 

จะเห็นไดวาสถานการณในปจจุบันมีการเปลี่ยน

แปลงอยางรวดเร็ว ทิศทางนโยบายพลังงาน

ของประเทศจะตองทันตอสถานการณ และจะ

ตองมกีารตดิตามทีเ่ขมขน เพ�อดวูานโยบายทีเ่รา

กําหนดไวนั้นไดผลลัพธตามท่ีเราคาดหวังหรือ

ไม อยางไร และจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วเรามีอะไรที่จะตองปรับปรุง แกไข 

ใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เหลานั้น 

เพราะฉะนั้นในชวง 4 ปนี้ จะเปนชวงที่ สนพ. 

จะตองมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการทํางานทีมุ่ง

สูเปาหมายหรือผลลัพธที่ตั้งไวเปนสําคัญ ผาน

การติดตาม และการประเมินผลสําเร็จ
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